

ด่วนที่สุด

ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๒๐๗



ศาลากลางจังหวัดกระบี่

๙/๑๐ ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดกระบี่ ด่วนที่สุด ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๐๕๕ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๔๓๗๖

ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น นั้น

จังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบรายละเอียดใช้เป็นแนวทางการดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณให้เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ การจัดสรร งบประมาณเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีรายการค่าใช้จ่าย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ดังนั้น ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายการข้างต้น ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม และรายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการให้ถูกต้องตามประกาศ หรือคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทาง ราชการเป็นสำคัญด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ทราบและพิจารณาดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมควร ชำเงิน)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร./โทรสาร ๐ ๗๕๖๑ ๑๘๘๘

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/จ(๔๗๒๖)



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขที่ 167๓8
วันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๒
ตรา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

เลขที่ 006711

วันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๒

ตรา

เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๔๒๐๑ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด
 ๒. รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จำนวน ๑ ชุด
 ๓. รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด
 ๔. รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา “การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑” จำนวน ๑ ชุด
 ๕. รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทยแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบรายละเอียดใช้เป็นแนวทางการดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณให้เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ ขอเรียนว่าการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีรายการค่าใช้จ่าย ดังนี้

/๑. ค่าใช้จ่าย...

๑. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จัดสรรให้แก่โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง (ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด) โรงเรียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

๒. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรให้แก่โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง (ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด) โรงเรียนละ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน หรือจัดหาสื่อ/หนังสือ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน

๓. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดสรรให้แก่ “สถานศึกษาพอเพียง” แห่งละ ๑๔๘,๐๐๐ บาท และ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา” แห่งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนการเรียนรู้/การจัดกิจกรรม/จัดทำหรือปรับปรุงพัฒนาฐานกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการขยายผลสู่โรงเรียนอื่น ๆ หรือชุมชน เพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา”

๔. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรให้แก่โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โรงเรียนละ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/นิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยว/พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรด้านการท่องเที่ยว/จัดหาสื่อ/วัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน

๕. ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา “การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑” จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกแห่ง (ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด) คนละ ๑๑,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับอบรมโครงการฯ ประกอบด้วย ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสารและวัสดุเพื่อประกอบการอบรม และอื่น ๆ โดยจัดสรรให้สำนัก/กองการศึกษา แห่งละ ๑ คน และสถานศึกษา แห่งละ ๒ คน

๖. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพ จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๓

ในการนี้ ขอความร่วมมือจังหวัดกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบริหารงบประมาณรายการข้างต้นให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม และรายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการให้ถูกต้องตามประกาศ

/หรือคำสั่ง...

หรือคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญด้วย และสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย ได้จาก www.dla.go.th
หรือตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๒

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๕๐๒๑-๓ ต่อ ๒๑๘

ผู้ประสานงาน นางพัชรินทร์ ชีธรรมรัตน์ ๐๙-๒๖๑๘-๐๓๗๒

